

Miễn Trừ Các Dịch Vụ Chăm Sóc Tại Nhà và Cộng Đồng

Miễn trừ Các Dịch Vụ Chăm Sóc Tại Nhà và Cộng Đồng (HCBS) trong chương trình Medicaid cho phép các tiểu bang sử dụng quỹ Medicaid để cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật tại nhà và cộng đồng, thay vì được phục vụ tại một cơ sở chuyên nghiệp. Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid (CMS) chịu trách nhiệm phê duyệt các miễn trừ của tiểu bang. **Một cá nhân phải có xác nhận Medicaid để được hưởng miễn trừ.** Việc tham gia Miễn Trừ HCBS Medicaid là tự nguyện và lấy cá nhân làm trung tâm.

Để đủ điều kiện nhận **bất kỳ** miễn trừ HCBS Medicaid nào, bạn phải:

- 1) Là một công dân Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ hoặc một công dân nước ngoài theo Bộ Luật Di Trú và Nhập Tịch liên bang và cư trú hợp pháp tại Hợp Chúng Quốc;
- 2) Là một cư dân của Bang Nebraska; và
- 3) Đang có xác nhận Medicaid.

Mỗi miễn trừ đều có những điều kiện tiêu chuẩn riêng. **Mỗi cá nhân chỉ có thể được hưởng một miễn trừ tại một thời điểm**, tuy nhiên, họ có thể nhận được các dịch vụ của một miễn trừ trong khi chờ đợi loại miễn trừ khác có hiệu lực với họ.

Có hai trường hợp miễn trừ dành cho người khuyết tật có tình trạng phù hợp Cấp Độ Chăm Sóc tại Cơ Sở Điều Dưỡng (NF) và muốn nhận các dịch vụ và hỗ trợ trong cộng đồng của họ:

- **Miễn trừ Người cao tuổi và Người khuyết tật (AD):** Dành cho người ở mọi lứa tuổi bị khuyết tật và người trên 65 tuổi. Nhằm mục đích giúp đỡ mọi người sống ở nhà.
- **Miễn Trừ Chấn Thương Sọ Não (TBI):** Dành cho những người từ 18 tuổi trở lên bị chấn thương sọ não. Loại miễn trừ này không dành cho chấn thương não mắc phải do đột quỵ, khối u và các nguyên nhân không gây chấn thương khác. Nhằm mục đích giúp những người bị TBI sống ở nhà.

Sẽ có ba trường hợp miễn trừ phục vụ những người khuyết tật phát triển, có tình trạng phù hợp với Cấp Độ Chăm Sóc của Cơ Sở Chăm Sóc Trung Gian cho Người Khuyết Tật Trí Tuệ (ICF-IID):

- **Miễn Trừ Khuyết Tật Phát Triển Toàn Diện (CDD):** Cung cấp các dịch vụ để hòa nhập cộng đồng ban ngày và hỗ trợ dân cư. Trọng tâm đặt vào việc giảng dạy các kỹ năng sống độc lập trong ngôi nhà của một cá nhân. Loại miễn trừ này dành cho mọi lứa tuổi, tuy nhiên các dịch vụ ban ngày sẽ được cung cấp cho tuổi 21.
- **Miễn Trừ Ban Ngày Khuyết Tật Phát Triển Dành Cho Người Lớn (DDAD):** Cung cấp các dịch vụ tập trung vào việc hòa nhập cộng đồng vào ban ngày, bao gồm hỗ trợ công việc hoặc giảng dạy các kỹ năng cho việc làm trong tương lai. Loại miễn trừ này dành cho những người từ 21 tuổi trở lên.
- **Miễn trừ Hỗ trợ Gia đình (FSW):** **Loại miễn trừ này dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2024.** Sẽ cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ trẻ em bị khuyết tật phát triển tiếp tục sống tại nhà với gia đình mình. Loại miễn trừ này sẽ dành cho trẻ sơ sinh đến 21 tuổi.

Tìm Hiểu Thêm

- [Tôi Cần Biết Gì về Medicaid?](#) - Những điều ứng viên và người tham gia cần biết.
- [Tờ Thông Tin Miễn Trừ Người Cao Tuổi và Người Khuyết Tật](#) - Tổng quan một trang về các yêu cầu và dịch vụ Miễn Trừ AD.
- [Tờ Thông Tin Miễn Trừ Chấn Thương Sọ Não](#) - Tổng quan một trang về các yêu cầu và dịch vụ Miễn Trừ TBI.
- [Tờ Thông Tin Miễn Trừ Khuyết Tật Phát Triển Toàn Diện](#) - Tổng quan một trang về các yêu cầu và dịch vụ Miễn Trừ CDD.
- [Tờ Thông Tin Miễn Trừ Ban Ngày Khuyết Tật Phát Triển Dành Cho Người Lớn](#) - Tổng quan một trang về các yêu cầu và dịch vụ Miễn Trừ DDAD.

- **Tờ Thông Tin Miễn Trừ Hỗ Trợ Gia Đình (FSW) (SẮP RA MẮT) - Dự kiến vào năm 2024.**
Tổng quan một trang về các yêu cầu và dịch vụ Miễn Trừ FSW.

DỊCH VỤ CUNG CẤP CHO MỖI MIỄN TRỪ	AD	CDD	DDAD	FSW*	TBI
Chăm Sóc Ban Ngày Dành Cho Người Lớn cung cấp các hoạt động xã hội, giám sát và hỗ trợ. Không giảng dạy.		✓	✓		
Chăm Sóc Ban Ngày Dành Cho Người Lớn cho phép các hoạt động xã hội, giảng dạy và sức khỏe có hệ thống.	✓				✓
Hỗ Trợ Sinh Sống được cung cấp bởi các cơ sở được cấp phép cho các dịch vụ hỗ trợ và dân cư.	✓				✓
Công Nghệ Hỗ Trợ cung cấp thiết bị để nâng cao kỹ năng hàng ngày và tính độc lập.	✓	✓	✓	✓	✓
Đào Tạo Người Chăm Sóc là chương trình đào tạo dành cho những người chăm sóc không được trả lương.				✓	✓
Phục Hồi Chức Năng Ban Ngày Dành Cho Trẻ Em giúp giảng dạy và hỗ trợ trẻ em trong môi trường cộng đồng.		✓		✓	
Công Việc Thường Ngày giúp đỡ các công việc gia đình để bạn có thể ở nhà.	✓				✓
Hòa Nhập/Kết Nối Cộng Đồng giúp cá nhân tiếp cận với cộng đồng của họ.		✓	✓	✓	✓
Bạn Đồng Hành dành cho người từ 18 tuổi trở lên; cung cấp giám sát và hỗ trợ xã hội tại nhà và trong môi trường cộng đồng.	✓				✓
Đánh Giá Tư Vấn dành cho người lớn cung cấp các đánh giá và đề xuất cho những khó khăn trong hành vi.		✓	✓		
Hỗ Trợ Ban Ngày cung cấp các hoạt động và giảng dạy tại địa điểm nhà cung cấp quản lý.		✓	✓	✓	
Đánh Giá Cải Thiện Môi Trường xác định những thay đổi về nhà ở hoặc phương tiện di chuyển để đáp ứng nhu cầu của quý vị.	✓	✓	✓	✓	✓
Chăm Sóc Bổ Sung cho Trẻ Em Khuyết Tật dành cho thanh thiếu niên đến 17 tuổi cho phép người chăm sóc thường xuyên được đi làm hoặc đi học.	✓				
Cố Vấn Gia Đình và Bạn Bè cung cấp cho người cố vấn kinh nghiệm sống để điều hướng các hệ thống và nguồn lực.				✓	
Dịch vụ Trở Về Nhà/Chuyển Giao chi trả các chi phí thiết lập không thường xuyên để quý vị có thể chuyển từ cơ sở chuyên nghiệp đến nhà riêng hoặc nơi sinh sống được hỗ trợ.	✓	✓	✓		
Bữa Ăn Giao Tận Nhà cung cấp bữa ăn cho bạn tại nhà.	✓				✓
Cải Thiện Không Gian Sống và Phương Tiện Di Chuyển đối với nơi ở riêng hoặc phương tiện chính để đáp ứng nhu cầu của quý vị, đảm bảo an toàn và tự mình làm mọi việc.	✓	✓	✓	✓	✓
Người Nội Trợ thực hiện các công việc gia đình và chăm sóc nhà cửa để giúp đỡ người chăm sóc thường xuyên khi họ vắng mặt hoặc không thể quản lý gia đình của họ.		✓		✓	
Xây Dựng Kỹ Năng Độc Lập cung cấp chương trình giảng dạy về các hoạt động sinh hoạt hàng ngày để hỗ trợ những kỹ năng đã bị mất. Được cung cấp tại nhà hoặc trong nhóm của quý vị.	✓				
Phục Hồi Chức Năng Nội Trú Tại Nhà cung cấp dịch vụ giảng dạy tại nhà riêng của quý vị (Sống Độc Lập) hoặc tại nhà gia đình (Sống Cùng Gia Đình Được Hỗ trợ).		✓	✓	✓	
Chăm Sóc Cá Nhân dành cho người lớn từ 18 tuổi trở lên, bao gồm trợ giúp trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, các dịch vụ bạn đồng hành và các vấn đề liên quan đến sức khỏe.	✓				✓
Hệ Thống Phản Ứng Khẩn Cấp Cá Nhân (PERS) là một thiết bị để kêu gọi trợ giúp.	✓	✓	✓	✓	✓
Giáo dục tiên hướng nghiệp dạy các kỹ năng cơ bản cần thiết để có được một công việc.		✓	✓		
Phục Hồi Chức Năng Nội Trú tại nơi ở của nhà cung cấp; bao gồm Nhà Liên Tục, Nhà Chủ và Nhà Chung.		✓			
Thời Gian Nghỉ Ngơi giúp người chăm sóc thường xuyên của quý vị được	✓	✓	✓	✓	✓

thư giãn.					
Hỗ Trợ Hướng Nghiệp Nhóm Nhỏ trong một doanh nghiệp hoặc cộng đồng, nơi quý vị sẽ học các kỹ năng và cách ứng xử để làm việc trong tương lai.		✓	✓		
Phục Hồi Chức Năng Nội Trú Tại Nhà Chuyên Biệt dành cho người lớn tạm thời không thể rời khỏi nhà để tham gia các dịch vụ ban ngày; bao gồm Hành Vi và Y Tế.		✓			
Hỗ Trợ Việc Làm - Cá Nhân và Theo Dõi Quá Trình giúp bạn duy trì công việc mang tính cạnh tranh và hòa nhập.		✓	✓		✓
Trị Liệu Phục Hồi Chức Năng Nội Trú là một dịch vụ trọn gói tại nơi ở của nhà cung cấp, khi quý vị mắc cả DD và bệnh tâm thần nặng.		✓			
Dịch Vụ Vận Chuyển cung cấp các chuyến đi đến các địa điểm trong cộng đồng của quý vị không nhằm mục đích y tế.	✓	✓	✓	✓	✓

**Các dịch vụ FSW đang chờ liên bang phê duyệt và có thể thay đổi.*